






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

18 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ <ul style="list-style-type: none"> - นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ดเพื่อเตรียมความพร้อมนโยบายยกระดับบัตรทองพร้อมกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ที่มีความพร้อม ด้วยบรรยากาศ สภาพแวดล้อมของคนทำงาน และทัศนคติของผู้บริหาร โดยมั่นใจว่า จ.ร้อยเอ็ด จะเป็นจุดแรกที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย - ดร.นพ.สุรเดช ชวะเดช นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จ.ร้อยเอ็ด มี รพ.รัฐ 20 แห่ง ขณะนี้เชื่อมโยงข้อมูลหมดแล้ว ส่วน รพ.สต. อีก 229 แห่งเชื่อมโยงข้อมูลไปกว่า 200 แห่งแล้ว เหลืออีกเล็กน้อยและคาดว่าจะเสร็จเร็ว ๆ นี้ ส่วนรพ.เอกชนก็เชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว รวมถึงคลินิกนวัตกรรมการต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว 400 กว่าแห่งจาก 500 แห่ง และมีอีกหลายแห่งอยู่ในช่วงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่ง สปสช. จะช่วยยืนยันความมั่นใจในเรื่องระบบเบิกจ่ายเงิน 	
มะเร็งครบวงจร/เปิดอาคารรังสีรักษา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ บ้านเมือง,คมชัดลึก, มติชน, hfocus, acnews) <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดอาคารรังสีรักษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ เชียงราย-พะเยา ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการฉายรังสีประมาณ 1,200 รายต่อปี พร้อมจัดทีม Cancer Warrior เพิ่มความรอบรู้ สร้างพฤติกรรมป้องกันมะเร็ง ตาม Quick Win มะเร็งครบวงจร 	
 ถ่ายโอน รพ.สต.	
สวรส.เปิด 'HSIU' ระบบรวมข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ยุคเปลี่ยนผ่านถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.สู่ อบจ. ว่า มีงานวิจัยที่ สวรส.สนับสนุนแล้วเสร็จ 17 เรื่อง และยังมีอีกหลายเรื่องกำลังศึกษาวิจัย รวมไปถึงมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือที่ดีขึ้น เป็นงานวิจัยเชิงระบบ ตอบปัญหา ทั้งการบริหาร จัดสรรงบประมาณ การบริการประชาชน ปัญหาบุคลากร โดยได้รวบรวมข้อมูลให้สามารถสืบค้นได้ในระบบ HSIU : Health systems Intelligence Unit 	
นายกสมาคม อบจ.คนใหม่ เดินหน้าสานต่อโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ <ul style="list-style-type: none"> - ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.แห่งประเทศไทย คนใหม่ และคณะกรรมการ แลกเปลี่ยนนโยบายการทำงาน เดินหน้าสานต่อการรับโอน รพ.สต. โดยขณะนี้โอนถ่าย รพ.สต.เข้ามาอยู่ในสังกัด อบจ. แล้วกว่า 50% พร้อมยืนยันจะสานต่อการโอน รพ.สต. มาสู่ อบจ.ให้ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
สธ.สานพลังเครือข่าย รับสังคมสูงวัยคุณภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ <ul style="list-style-type: none"> - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เผยรัฐบาลเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในปี 2567 ได้มอบหมายให้กรมอนามัยพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน สนับสนุนการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะ Care Manager จำนวน 21,129 คน Caregiver จำนวน 108,177 คน จัดอาสาในชุมชน และขับเคลื่อนกฎหมายมาตรฐาน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน และท้องถิ่น 	
สถานการณ์การโควิด-19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ (10 – 16 ธ.ค. 2566) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาใน รพ. 514 ราย เฉลี่ยวันละ 73 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 6 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 114 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 58 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 17,379 คน ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ มีผู้ติดเชื้อที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,468 คน กระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่น เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแนวโน้มการติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว</p>	
<p>ตรวจสอบกระแสข่าวใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ลงพื้นที่ตรวจสอบกระแสข่าวใหม่อย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจับผิด แต่ได้กำชับให้ตรวจสอบวันหมดอายุของอาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม และขนม ในกระแสข่าว ต้องให้มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ส่วนผลไม้ให้เลือกที่กินได้นาน เพราะผู้รับส่วนใหญ่ไม่ได้แกะของในกระเช้ารับประทานทันที นอกจากนี้ สธ. ห้ามขายกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดรวมอยู่ด้วย เพราะเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการบังคับซื้อ ทางตรงทางอ้อม มีโทษถึงจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>สิทธิ สปสช.เพื่อการผ่าตัดแปลงเพศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก. คอลัมน์ ข่าวลึกลับ</p> <p>- การใช้สิทธิบัตรทองเพื่อเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ แม้ว่าแนวความคิดนี้จะได้รับการสนับสนุน และยกย่องที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าในด้านการให้บริการด้านสุขภาพ แต่ต้องไม่มองข้ามการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านจากทุกฝ่าย เพราะต้องไม่ลืมว่าเงินที่นำมาใช้จ่ายในเรื่องนี้ล้วนมาจากประชาชนเช่นกัน</p>	
<p>บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ สิทธิบัตรทองเกินเป้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สวพ.91)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว ว่า ปี งบประมาณ. 2566 มีรายการรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สิทธิบัตรทองเกินเป้าหมาย อาทิ การฝากครรภ์ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ แวนตาสำหรับเด็กที่มีสายตาคิดปกติ การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit test) การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ส่วนรายการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น บริการตรวจยืนยันยีนฮาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี คัดกรองยีนฮาลัสซีเมีย/ซีฟิลิสในสามี คัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิด ตรวจยืนยันยีนมะเร็งช่องปาก คัดกรองยีนกลายพันธุ์มะเร็งเต้านม (BRCA1/BRCA2) และวางแผนครอบครัวชนิดชั่วคราว เป็นต้น โดยสปสช.จะวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการให้บริการและรับบริการของกลุ่มเป้าหมาย และหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยบริการจัดบริการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผอ. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลฯ ม.หอการค้าไทย กล่าวถึงปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลและหลายพื้นที่ของประเทศ ว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ มะเร็งปอดจากฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศมากขึ้น รวมทั้งยังทำให้ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ หากรัฐบาลปล่อยให้ปัญหามลพิษทางอากาศยืดเยื้อไปเกินกว่า 2 เดือนจะทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตรุนแรงมากขึ้น พร้อมเสนอ 14 มาตรการสู้มลพิษทางอากาศ</p>	
<p>สิ่งที่หายไปจากงานสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสื่อเถื่อน</p> <p>- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โปสต์เล่าเรื่องราวของ ฮาสนะห์ เกษมาขอ เจ้าของรางวัลช่อดาวลด 2566 ที่บอกเล่าหลักคิดการทำงานที่หายไปจากงานสาธารณสุขในปัจจุบันว่า ฮาสนะห์เป็นคนยะลา มีแนวทางการทำงานในฐานะ NGO ในพื้นที่สตูลสามารถฝากท้องทานข้าวได้ทุกหลัง เพราะไปเป็นเพื่อน ลูกหลานของคนในชุมชน พูดคุยผูกมิตรเกาติตช่วยคิดช่วยเชื่อมประสาน และจัดตั้งให้ชาวบ้านรวมกลุ่มสร้างองค์กรทำวิสาหกิจชุมชน จนท.อนามัยในอดีตก็เช่นเดียวกัน แต่พอเป็น รพ.สต. หมู่บ้านน้อยลงมาก เกาติตแต่หน้าจอกอมเพื่อลงข้อมูลและทำงานเพื่ออพัตัวชีวิต ปักป้ายถ่ายรูปส่งนายตามนโยบายและกิจกรรมที่เร่งรัดเข้าเย็น การจัดตั้งชุมชนให้เข้มแข็งไม่มีแล้ว ตนตั้งใจที่ NGO บางกลุ่มยังดำรงวิธีการทำงานชุมชนเช่นนี้ และเสียใจที่ สธ. เน้นแต่ตัวเลขตัวชี้วัดจนละเลยคุณค่าเดิมของหมออนามัย</p>	
<p>สูญเสียบิดาของ รมว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายใจ ศรีแก้ว บิดาของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.66 ด้วยวัย 92 ปี (พ.ศ.2474-2566) ทั้งนี้ จะมีพิธีทางศาสนา สวดอภิธรรม เวลา 19.30 น.ของทุกวัน ณ วัดบ้านนาสา อ.เวียงสา และพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 23 ธ.ค.66 ณ สุสานบ้านนาสา อ.เวียงสา จ.น่าน</p>	
<p>ความเชื่อในพระเยซู สื่อที่นำเสนอ : เพลงไม่ใช่หมอบ่นฯ</p> <p>- แชรส์คลิปจากเพลง Bright Romance แสงสว่างแห่งรักที่แท้จริง โดย นายแชมป์ สิทธิโชค เจ้าของเพลงใช้มือปิดหู เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นใบ้ เกิดมาไม่เคยพูดเลย เมื่ออธิษฐานในนาม “เยซู” เด็กจึงเปล่งเสียงพูดได้แม้ไม่เป็นภาษา มีคนรับชมคลิปประมาณ 2 ล้านวิว ถูกใจเกือบแสน คอมเมนต์ 4.6 พัน ในนามของคริสเตียนขอบคุณพระเจ้า รวมถึงมีคนสนใจจะนำบุตรหลานเป็นใบ้ไปให้ช่วยรักษาด้วย</p>	